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  สถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่สอง ข้ึนบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาใน
พื้นที่ของสมาชิก ฯ ประมาณ ๑ ชัว่โมงจากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามกระทู้ถามสด 
ดังนี้ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ นายเกยีรติ สิทธีอมร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ต้ัง
กระทู้ถามสดถาม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกบันโยบายเศรษฐกิจ ซ่ึงเลื่อนมาจากการประชุมฯสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ 
นายวิสุทธิ ์ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ในฐานะประธานในที่ประชุมแจ้งว่า 
นายกิตติรัตน์ ได้ทําหนังสือแจ้งว่า ไม่สามารถมาตอบชี้แจงในกระทู้ถามสดได้ เนื่องจากติดภารกิจ
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้มอบหมายให้นายทนุศักด์ิ เล็ก
อุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตอบกระทู้แทน ทาํให้นายเกียรติ ระบุว่าประเด็นที่
ตนจะสอบถามเป็นเรื่องส่วนบุคคล ว่านายกิตติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรฐัมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คิดอย่างไรถึงต้องโกหกเรื่องตัวเลขการส่งออก ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่า
รองนายกรฐัมนตรีไม่สามารถมาชี้แจงได้ในวันนี้ ดังนั้น จึงขอให้เลื่อนการถามกระทู้สดไปเป็น
สัปดาห์หน้า 
          อยา่งไรก็ตามนายทนุศักด์ิ เลก็อุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดชี้แจงใน
ที่ประชุมว่า ประเด็นตัวเลขการส่งออก รวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากคําพูดของรองนายกรฐัมนตรี
กิตติรัตน์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้นตนสามารถชี้แจงได้ แต่นายเกียรติไม่เห็น
ด้วยกับการชีแ้จงแทน ทําใหต้้องเลื่อนกระทู้ถามสดดังกล่าวออกไป 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒   นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ถามเรื่อง
การระบายขา้วของรัฐบาลว่ารัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหานโยบายรับจํานําข้าวอย่างไร และ
ภายหลังไทยได้เสียสถานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกที่ครองมากว่า ๓ ทศวรรษ ใหก้ับ
ประเทศอินเดียและเวียดนาม ทําให้ราคาข้าวส่งออกของไทยสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันกับข้าว
ประเทศคู่แข่งอื่นได้ ที่สําคัญกําลังสรา้งภาระหนี้ใหก้ับประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบาย
การจํานําข้าวของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว ๖ แสนล้านบาทภายใน ๑๑ เดือน 
เพื่อมาอุดหนุนนโยบายนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ําวา่ นโยบายดังกล่าวกําลังมีปัญหา ซ่ึงในทางปฏิบัติ
รัฐบาลรับจํานําข้าวเข้ามาแล้ว ๑๐ ล้านตัน อย่างน้อยรัฐบาลต้องขาดทุนประมาณ ๑.๑ แสนล้าน
บาทและต้องเสียค่าบริหารจัดการข้าวที่ไม่สามารถระบายได้ทันอีกไม่นอ้ยกวา่ ๔ หมื่นล้านบาท 
แต่สามารถระบายข้าวได้เพียง ๒ แสนตันเท่านั้น ประเด็นนี้จะสามารถแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  
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รวมทั้งการเปิดประมูลข้าวเจ็ดแสดห้าหมื่นตันซึ่งก็มีผู้ร่วมยื่นประมูลเพียง ๓๐ ราย โดยถือเป็นตัว
เลขที่น้อยที่สุดในรอบหลายปี และหากระบายออกได้แค่ปีละเจ็ดแสนห้าหมื่นตัน รัฐบาลจะต้องใช้
เวลากี่ปีจึงจะระบายสต๊อกข้าวได้และเอาเฉพาะแค่ปีนี้ ๑๐ ล้านตัน ไม่รวมข้าวท่ีจะเข้ามาใหม่ตรง
นี้ก็อยากทราบว่ารัฐต้องเสียค่าบริหารจดัการอีกเท่าไหร่ 
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงกระทู้ว่า สําหรับนโยบายการ
รับจํานําข้าวนั้นรัฐบาลต้องการที่จะช่วยยกระดับรายได้ของชาวนาให้ดีข้ึน ซ่ึงขณะนี้ยังไม่สามารถ
ประเมินได้ว่า โครงการนีจ้ะขาดทุนหรือไม่ เพราะต้องรอให้ส้ินสุดฤดูกาลรับจํานําข้าวก่อนถึงจะ
สามารถสรุปตัวเลขและปิดบัญชีได้ และเวลานี้รัฐบาลก็กําลังระบายข้าวในราคาที่เหมาะสมด้วย 
จึงทําให้เชื่อวา่จะขาดทุนไม่มาก โดยรัฐบาลใช้เงินหมุนเวียนรับจํานําข้าวนาปี ๑.๑ แสนล้านบาท 
ข้าวนาปรงั ๑.๔ แสนล้านบาท ซ่ึงยังไม่ถึง ๖ แสนล้านบาทตามที่คุณอลงกรณ์ระบุ และข้าวก็ยัง
ไม่ได้ขายออกไป เลยทําให้ยังไม่มีตัวเลขมาคํานวณว่า จะได้กาํไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อย่างไร 
สําหรับตัวเลขการระบายข้าว ๒แสนตันตามที่ได้กล่าวนั้น เป็นเพยีงจํานวนที่มกีารประมูล
ภายในประเทศเท่านั้น ในขณะที่การระบายข้าวในลักษณะรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีนั้นมีจํานวนมากแต่ไม่
สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ และในความเปน็จริงประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวมากท่ีสุดมาหลายสิบ
ปี แต่เวลานี้ประเทศอินเดีย และเวียดนาม กลับส่งออกข้าวได้ในอันดับที่นําเราในราคาทีไ่ม่สูงมาก
นัก แต่ประเทศไทยก็มีเหตุผลโดยมีโครงการรับจํานําข้าวท่ีต้องการทําใหร้าคาข้าวไทยสูงขึ้นก่อน 
จึงชะลอการส่งออกทําให้เห็นตัวเลขว่า อินเดียและเวียดนามมีปรมิาณส่งออกมากกว่าไทย แต่เชื่อ
ว่าที่สุดแล้วในปลายปีนี้ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศส่งออกข้าวสูงในลําดับต้นๆ ของโลก 
เพราะกําลังดาํเนินการระบายข้าวเพือ่การส่งออกในช่วงปลายปีนี้เป็นจํานวนมาก แต่นั่นไม่ใช่
ประเด็นสําคัญที่สุด โดยการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอาํนาจส่งออกข้าว แต่กลับกัน
ชาวนาไทยยงัยากจนลําบากอยู่ ก็คงป่วยการที่จะเป็นผู้ส่งออกข้าวท่ียิ่งใหญท่ี่สุด ดังนั้นเป้าหมาย
เวลานี้ของรัฐบาล คือทําให้ราคาข้าวมีคุณค่ามากข้ึน เพราะประเทศไทยไม่ใชเ่ป็นประเทศมูลนิธิ
เพื่อขายข้าวราคาถูก 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่อง ความพรอ้มในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ถามโดย 
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ต้ัง
กระทู้ถามสดมองว่า รัฐบาลยังไม่มีความพร้อมที่จะรับมือการทดสอบระบบระบายน้ําในพื้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างเตม็ที่โดยเฉพาะบริเวณคลองลาดพร้าวซ่ึงยังไม่ได้มีการขุดลอก รวมถึงเรื่อง
การดูแลประตูระบายน้ําและเครื่องสูบน้ํา นอกจากนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมความพรอ้มเรื่องการระบาย
น้ําในระยะยาวอีกด้วย อกีทั้งปัญหาน้ําท่วมปีที่ผ่านมา ก็มีนกัการเมืองนํากระสอบทรายมากั้นเป็น
กําแพงที่ คลองระพีพัฒน์ คลองรังสิต และคลองหกวาจนทําให้แม่น้ําเจ้าพระยามีปัญหา 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการใช้งบประมาณเงินกู้จํานวน ๓.๕ แสนล้านบาทที่ใช้ในการแก้ปัญหาน้ํา
ท่วม ซ่ึงเชื่อวา่รัฐบาลจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้หมดทันเวลาที่จะครบการใช้งบประมาณตาม 
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พระราชกําหนดการใช้เงินกู้ในกลางปีหน้า โดยเฉพาะโครงการบรหิารจัดการน้าํ ในส่วนการทําที
โออาร์ก็มองว่ายังล่าช้า จึงอยากทราบว่ารัฐบาลจะต่ออายุตามพระราชกําหนดดังกล่าวหรือไม่  
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือ กบอ. ได้ตอบกระทู้ยืนยันความพร้อม
เรื่องการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในปีนี้ว่า มีความพร้อมทั้งหลักคิดที่คํานึงถึงน้ํามีที่มาและน้ํา
ต้องมทีี่ไป รวมถึงหลัก ๒P ๒R คือ การป้องกัน, เตรียมความพรอ้ม, รับมือ และการฟื้นฟูเยียวยา 
ตลอดจนการดําเนินการทัง้ต้นน้ํา เช่น การปลูกป่า หญ้าแฝกและการทําฝายกั้นน้ํา รวมทัง้การขุด
ลอกแม่น้ํา ส่วนกลางน้ํากไ็ด้ขุดลอกคูคลอง ดําเนินการทําแก้มลิงในพื้นที่ ๒.๑ ล้านไร่ และมีการ
ซ่อมแซมประตูระบายน้ํา และเตรียมกรป้องกันพื้นที่สําคญั เช่นจังหวัดนครสวรรค ์ขณะที่ปลายน้ํา
ก็มีการผันน้ําในลําน้ําอย่างเป็นระบบ ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็มั่นใจว่าการจัดการของรัฐบาลจะทําให้น้ําไม่
ท่วมในปีนี้ได้ โดยรัฐบาลเอาอยู่และบริหารได้ โดยจะไม่ให้น้ําเข้ากรุงเทพมหานครอย่างแนน่อน 
ส่วนการขุดลอกคูคลอง โดยเฉพาะคลองลาดพร้าวซ่ึงมีความยาว ๒๒ กิโลเมตรนั้นก็ได้ขอให้กอง
กําลังทหารพัฒนาดําเนินงานร่วมด้วย ซ่ึงถึงแม้อาจจะล่าช้าแต่มั่นใจว่าจะเสรจ็ทันก่อนน้ําท่วม
แน่นอน และนอกจากนี้กพ็ร้อมจะไปตรวจสอบเรื่องความคืบหน้าในการซ่อมแซมประตูระบายน้ํา
ต่างๆที่มีปัญหาซึ่งก็อยากเห็นความรว่มมือจากกรุงเทพมหานครด้วย ขณะเดียวกันก็ขอยนืยันด้วย
ว่าไม่ได้มีกั้นคลองระพีพัฒน์ คลองรังสิต และคลองหกวาจนทําให้เกิดน้ําล้นไปสู่เจ้าพระยาในชว่งปี
น้ําท่วมท่ีผ่านมาแน่นอน และสําหรับการดําเนินโครงการต่างๆในการบริหารจดัการน้ําตามพระ
ราชกําหนดการกู้เงินสามแสนห้าหมื่นล้านบาทในการใช้งบประมาณนั้นก็คาดว่าจะสามารถ
ดําเนินการให้ทันในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าได้ นอกจากนี้ก็ขอยนืยันดว้ยว่าทีผ่่านมา รัฐบาลได้
สนับสนุนงบประมาณใหก้รุงเทพมหานครพอสมควรในการดูแลแก้ไขปัญหาก็หวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากกรุงเทพมหานครเพื่อปกป้องกรุงเทพมหานครให้ดีที่สุดเช่นเดียวกนั ส่วนปัญหาไม่
สามารถขุดลอกคลองลาดพร้าวได้นั้น ประเด็นนี้เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยอมจึงมอบหมายให้
กองกําลังทหารพัฒนาเข้าไปดําเนินการ รวมทั้งประเด็นชาวบ้านรุกลํ้าริมคลองก็เป็นอีกปัญหา 
และเป็นอุปสรรคในการขดุลอกคูคลองนั้นด้วย อยา่งไรก็ตามรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปศึกษาสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่ในรูปแบบแฟลตแล้วใน
ชุมชนดังกล่าว ซ่ึงระยะเวลาประมาณ ๕ – ๑๐ ปีข้างหน้านี้น่าจะเห็นผล รวมทั้งจะมีกรสร้างถนน
ริมคลองแทนเพิ่มข้ึนด้วย  รวมทั้งจะมีการบริหารจัดการคลองในกรุงเทพมหานครทั้งหมดให้มี
ความเชื่อมตอ่กันโดยมีระบบดูดน้ําเข้า-ออกเหมือนกรุงเวนิส โดยการบริหารระยะสั้นจะมีการตั้ง
งบประมาณ ๑.๒ แสนล้านบาท ระยะยาว ๓.๕ แสนล้านบาท โดยเราพร้อมอยากเห็นนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครเป็นนโยบายเดียวกับรัฐบาลที่มีความรว่มมือและวางแผนร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กระทู้ถามสดที่ ๓ เรื่องการบริหารจัดการน้ําของรฐับาลในการป้องกันน้ําท่วม ถามโดยนายจิรายุ 
ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรงุเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ถามว่าการดูแลการบริหาร 
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จัดการน้ํา ระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่รัฐบาลได้ประมาณการเอาไว้จะมีวิธกีารแก้ไข
อย่างเป็นระบบอย่างไรและวันนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหรือไม่กับการรับมือน้ํา
ที่มาจากภาคเหนือ โดยเฉพาะในส่วนอโุมงค์ยักษ์ของกรุงเทพมหานคซึ่งไม่รู้วา่เป็นอุโมงค์ดัมมี่หรือ
อุโมงค์จริง จะสามารถระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้งการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครในการป้องกันน้ําท่วมจะสามารถทําได้หรือไม่ ซ่ึงที่ผ่านมานายธีรชน มโนมัย
พิบูลย์ รองผู้วา่ราชการกรงุเทพมหานครก็เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรือดันน้ําไม่สามารถใช้ช่วย
ระบายน้ําได้ แต่มาวันนี้กรงุเทพมหานครเองโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่ังเรือดันน้ําเข้า
มาใช้งาน จึงอยากสอบถามว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ และในส่วนระยะยาวจะแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมกทม.อยา่งไร 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบกระทู้
เบ้ืองต้นว่ากรุงเทพมหานครพร้อมหรือไม่ตนไม่รู้ แต่รัฐบาลก็จะช่วยประสานงานแก้ปัญหาและ
รับมืออย่างเต็มที่ ซ่ึงที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติเครื่องสูบน้ําและรีเทนชั่น วอล ส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้ง
เครื่องมือต่างๆ ในการเตรยีมความพร้อมป้องกันน้ํา ในส่วนของเรือดําน้ํานั้น อยากให้นายธรีชน
หยุดพูดในเรือ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะจากการทดสอบเรือดําน้ําในประสิทธิภาพกส็ามารถทําให้น้ําไหล
เพิ่มข้ึนถึง ๓๐ เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตาม ขอให้สบายใจวา่รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมป้องกันน้ํา
ท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้ว ส่วนการป้องกันในระยะยาว ก็จะมีโครงการดําเนินงาน
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ๓.๕ แสนล้านบาท และหวังว่าในวันที่ ๗ ก.ย.นี้จะได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานครในการทดสอบการระบายน้ําเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
สําหรับเรื่องการดําเนินการอย่างไรในพื้นที่ราบไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่เช่น 
เชียงใหม่ หาดใหญ่ในการป้องกันตรงนี้ ก็จะทํารีเทนชั่น วอล ,ทาํ flood เวย ์ในงบประมาณที่มี
อยู่อย่างเต็มที่ และในส่วนการป้องกันพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็มีวิธีต้องอยา่กักน้ําไม่ให้เข้า
กรุงเทพมหานคร ต้องมีการปล่อยน้ําให้ไปตามธรรมชาติ ทําคลองเล็ก คลองน้อยให้เป็นแบบมีทั้ง
ดูดน้ําและป๊ัมน้ําได้ในคลองเหล่านี้ และส่วนการปล่อยน้ําพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเราดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและถ้าเกิดกรณีมีฝนตก ๓๐ มิลลิลิตรต่อวินาทีก็จะหยุดทดสอบการระบายน้ําทันท ี
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ถามต่อวา่การบริหารจัดการน้ําอย่างถาวรในส่วนกทม. ในปีต่อไปมีแนวคิด
แบบยั่งยืนอย่างไร 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบวา่การใช้
งบประมาณตามพระราชกําหนดการกูเ้งินสามแสนห้าหมื่นล้านบาทก็ให้ส่วนนี้ไปกับ
กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการน้ําร่วมกับรัฐบาลด้วยและกรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับว่า
อยู่ปลายน้ํากห็วังว่าจะมีการประสานงานในการบรหิารจัดการน้าํกันได้เป็นอย่างดี และอย่างไรก็
ตามรัฐบาลเองก็จะพยายามวางแผนการบริหารจัดการน้ําตามวงเงินงบประมาณในโครงการต่าง ๆ
ให้เสร็จส้ินให้ได้ภายในเดอืนเมษายนปีหน้าก่อนที่จะหมดกรอบเวลาการใชว้งเงินตามพระราช 
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กําหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ไมว่่าจะเป็นโครงการแก้มลิง การทํา flood เวย์ หรือการปลูกป่า
ถาวร เป็นต้น 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยปรบัปรุงถนน
โครงข่ายเชื่อมโยงภาคต่าง ๆและขุดลอกแม่น้ําต่าง ๆเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วม ถาม
โดยนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยถามประเด็นว่ารัฐบาลทราบ
ปัญหาร้องเรยีนดังกลา่วหรือไม่และมีแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร 
พลตํารวจโทชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบว่าได้รับทราบปัญหา
มาแล้วและได้แก้ไขในส่วนของถนนโครงข่ายดังนี้ รฐับาลให้ทางหลวงแผ่นดินก่อสร้างถนน
โครงข่ายสายหลักซ่ึงมีช่องจราจรตั้งแต่ ๒ ช่องขึ้นไปเป็นทางตรงซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและ
ภูมิภาคได้ครบถ้วนโดยเชื่อมโยงกันทุกจังหวัดและทุกภาคแล้ว นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทก็ได้
ก่อสร้างเป็นโครงข่ายสายรองจากทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงระหว่างตําบลและอําเภอเชื่อม
ระหวา่งหมู่บ้านหรือชุมชนหลัก ๆส่วนใหญ่จะมีช่องจราจรเพียง ๒ ช่องทางสามารถให้ยานพาหนะ
เดินทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในระดับปานกลางจนถึงระดับสูงสุด นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยยังได้ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นเพื่อเป็นถนนสายย่อยเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน
โดยมีแนวถนนลักษณะคดโค้งไปตามชุมชนย่อยที่มชี่องจราจรไม่เกิน ๒ ช่องทางยานพาหนะก็
สามารถพอที่จะเดินถึงกันได้โดยสะดวกโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงขนาดทางที่ท่าน
ต้องการให้เป็น  ๔ ช่องทางจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณบ้านเมืองของเราก็คือเส้นทาง
นั้นจะต้องมรีถยนต์วิ่งวันละเกณฑ์เฉลี่ย ๖ พันคันต่อวันขึ้นไปจึงขยายเป็น ๔ ชอ่งทางจราจรได้
ทั้งนี้เพื่อต้องการจะให้เหมาะสมกับงบประมาณของประเทศในการขยายเส้นทาง สําหรับแผนงาน
การขุดลอกลุ่มน้ําต่าง ๆโดยเฉพาะลุ่มน้ําป่าสักนั้น เรือ่งนี้ขณะนี้รัฐบาลมีโครงการที่จะต้องฟื้นฟู 
แก้ไข แม่น้ําลําคลองต่าง ๆเพื่อป้องกันน้ําท่วมอยู่แล้วและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมด
โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบ สําหรับแม่น้ําป่าสักนั้นมีโครงการใหญ่ ๓ โครงการด้วยกัน
คือโครงการขุดลอกที่อําเภอศรีเทพ ตรงห้วยพุขาม จังหวัดเพรชบูรณ์ในลําน้ําป่าสักซ่ึงกําลัง
ดําเนินการอยู่ใกล้เสร็จส้ินแล้วโดยทําไปได้กว่า ๘๐ % เป็นการขุดลอกโดยมีงบประมาณ ๕๕ ล้าน
บาทปริมาณเนื้อดิน ๑ ล้าน ๖ แสนลูกบาศก์เมตร โครงการที่ ๒ คือสะพานห้วยโพธิ ์อําเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพรชบูรณ์ แยกลําจังหัน ต.บ้านปึก อ.วิเชียรบุรี จ.เพรชบูรณ์ ปริมาณเนื้อดินที่จะต้อง
ขุดลอกคือ หนึ่งล้านหกแสนลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๕ ล้านบาทได้ดําเนินการไป ๘๕ 
เปอร์เซนต์แล้วคาดว่าจะเสร็จส้ินภายในเดือนนี้ ส่วนที่ ๓ ตรงคลองปู่เจ้า อ.หน่องไผ่ จ.เพรชบูรณ์
สะพานถนนเพรชบูรณ์ อ.เมือง จังหวัดเพรชบูรณ์ อยู่ในแม่น้ําป่าสักเป็นโครงการที่ขุดลอกดิน
เท่ากันกับโครงการที่ ๒ งบประมาณ ๕๕ ล้านสองแสนบาท ได้ทําเนื้องานไปแปดสิบกว่า
เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน ทัง้นี้การขุดลอกครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมและให้สามารถเดินเรือได้ 
ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมก็มีโครงการดูแลในจังหวัดลพบุรีในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ําและคลองต่าง ๆ รวม ๑๘ โครงการ มกีารจัดหาอุปกรณ์ทดแทน  
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อุปกรณ์ทดลองไฟฟ้า ทีบ้านบางปี ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จังหวัดลพบุรี ๑ โครงการ และที่จังหวัด
อยุธยาก็มีการซ่อมแซม ฟื้นฟูแหล่งน้ํา ๒๒ โครงการโดยจัดหาอุปกรณ์เครื่องวดัระดับน้ํา อุปกรณ์
สํารองไฟฟ้า สําหรับกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการวางแผนฟื้นฟู อนุรักษ์
ป่าและดินโดยได้ดําเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ําจํานวน ๕,๐๔๓ แห่งดาํเนินการปลูกหญ้าแฝก
จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ ต้นนอกจากนี้ก็มแีผนงานโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ํา ๒ โครงการคือขุด
ลอกคูคลองในกรุงเทพมหานครจํานวน ๒๗๗ สายในพื้นที่ ๒๗ เขตวงเงิน ๗๗๐ ล้านบาท 
แผนงานปรับปรุงสภาพลําน้ํา ขุดลอกแหล่งน้ํา แก้มลิง บึงธรรมชาติ ขุดลอก คูคลอง ลําน้ําจํานวน 
๒๓๖ โครงการ    
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบเสริมกรณีแม่น้ําป่าสักวา่ 
กระทรวง ฯได้มีการวางแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ําป่าสักเพิ่มเติมไว้ซ่ึงก็จะทําให้สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ใน
หน้าแล้งได้คือที่ อําเภอชยับาดาล อําเภอพนัสนิคม นอกจากนั้นยังมีแม่น้ําท่าวุ้ง และบางขามก็
กําลังดําเนินการขุดอยู่ก็คาดว่าจะเสร็จในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน้ําแล้งก็มีการสร้าง
ฝายเพิ่มท่ีอําเภอลําสนธิด้วยในสว่นของจังหวัดลพบุรี ส่วนการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ําป่าสักนั้น
นอกจากการสร้างเขื่อนป่าสักแล้วก็ได้มีแผนที่จะสร้างอ่างแหล่งน้ําขนาดกลางตามสาขาของแม่
น้ําป่าสักเพิ่มเพื่อจะได้เก็บกักน้ําได้มากข้ึนด้วย  
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องวิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบัน ถามโดยนางสาวชะวรลัทธิ์ ชิน
ธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมใิจไทย จังหวัดราชบุรีว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษาของชาติเพื่อให้ดํารงเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยอย่างมมีาตรฐานอยา่งไร 
นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับปรุง
หลักสูตรแล้วโดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําหลักสูตรโดยมีหลักสูตร
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมีมาตรฐานการเรยีนโดยกําหนดมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ๑๒ ปี และในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ก็เป็นการศึกษาภาคบังคับอยู่แล้ว 
ทางด้านหลักสูตรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาตินั้นกระทรวงศกึษาก็มีการกําหนดไว้ในหลักสูตร
อยู่แล้ว สําหรับระดบัประถมศึกษาปีที่๑ – ๖ และจากสถิติที่ออกมาจะเห็นได้ว่าเด็กอายุ ๙ ขวบ
ของไทยเรากใ็ช้ชั่วโมงเรยีนสูงอันดับ ๑ ของโลกอยู่แล้ว และนอกจากนี้เรื่องหลักสูตรก็มีโครงการ
รักษ์ภาษาไทยของกระทรวง ฯข้ึนมาโดยมีการประกวดกันในห้องเรียน ระดับชั้น โรงเรียน ภูมิภาค
และระดับประเทศด้วย  
นางสาวชะวรลัทธ์ิ ถามต่อว่าข้อมูลในการเรยีนเก่งของเด็กในหลักสูตรที่ผ่านมาน่าเป็นห่วงอยาก
ให้ส่ือได้ให้ความสําคัญในการดํารงความเป็นไทย การใชภ้าษาไทยของไทยเราให้มากข้ึนด้วย
โดยเฉพาะการรณรงค์การใช้ภาษาไทยในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เหมาะสมซึ่งต้องอาศัยทั้งในหลักสูตรและ
ส่ือ ตรงนี้อยากทราบว่ารฐับาลมีรายละเอียดการดําเนินการในรายละเอียดของการใช้ภาษาไทย
อย่างไร 



- ๗ - 
นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบว่ากระทรวงจะเร่งรดัการ
เรียนรูใ้นมาตรฐานของการ ฟัง พูด อ่าน เขียนให้ได้เข้มข้นกว่านี้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภาษา
ท้องถิ่นโดยมีวิวัฒนาการในการเผยแพร่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมทั้งจัดทําแผนงานโครงการแต่
ละภูมิภาคตามสภาพปัญหาและเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาเทคนิคการรับรูภ้าษาไทยให้มากข้ึน
ด้วย 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ การพฒันาขุดลอกลําน้ําพุงสกลนคร ถามโดยนายนิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพือ่ไทยว่า รัฐบาลมีการจัดสรร
งบประมาณสนันสนุนการขุดลอกลําน้ําพุงสกลนครหรือไม่ อย่างไร 
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ว่า กรณีลําน้ําพุงซึ่ง
มีความยาวเกือบ ๑๐๐ กโิลเมตร ในประเด็นการขดุลอกนั้นงบประมาณกระทรวง ฯไม่ได้มีการตั้ง
ไว้ในปีนี้ เนื่องจากภารกิจนี้ได้ถูกโอนไปให้ท้องถิ่นแล้วกระทรวงจึงไม่สามารถดําเนินการได้แต่ 
กระทรวง ฯจะสามารถดําเนนิการทําทางน้ําโดยกรมชลประทานในลักษณะการระบายน้าํเท่านั้น 
ส่วนประเด็นความเดือดรอ้นเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่กจ็ะได้ประสานกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการดําเนินการดูแลต่อไป 
นายนิยม เวชกามา ถามต่อว่าตกลงจะทําได้ไหมในการช่วยใหพ้ื้นที่พ้นจากปัญหาน้ําท่วมและฝน
แล้ง 
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่า ต้องยอมรับว่ารูปแบบ
โครงการศึกษายังไม่มี แต่เบ้ืองต้นต้องทําอาคารบังคับน้ํา หรือฝายเบื้องต้นก่อน ส่วนกรณีน้ําทว่ม
ส่วนหนึ่งจะทําเป็นคลองลัดเชื่อมได้แต่ต้องใจเย็นก่อนในวธิีการท่ีจะต้องศึกษาในแต่ละเรื่องให้
เรียบร้อยก่อน และเรื่องการขุดลอกต้องให้ท้องถิ่นทําซ่ึงต้องมีการศึกษาก่อนดําเนินการโดยด่วน 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๔ เรื่องปัญหาความเดือดร้อนด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนใน
ชนบท ถามโดยนายววิัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดศรีสะ
เกษ ว่ากระทรวงคมนาคมมีหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร 
พลตํารวจโทชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบกระทู้ว่าหลักเกณฑ์ใน
การแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนที่เป็นผิวจราจรราดยางแล้ว กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการซ่อม
บํารุงตามหลักเกณฑ์การซอ่มบํารุงการรักษาทางเป็นประจําเช่นซ่อมหลุม บ่อเล็ก ๆ น้อยตาม
กําหนดเวลาของการชํารดุเสียหาย ทาํการซ่อมบํารุงพิเศษกรณถีนนเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่น 
น้ําท่วม ส่วนถนนลูกรังได้จัดทําแผนงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานทางให้เป็นผวิจราจรราดยาง
ทั้งหมดทั่วประเทศ สําหรบัการดําเนินการขยายช่องจราจรนั้นกม็ีเกณฑ์ต้องมีรถวิ่งผ่านทาง
เส้นทางนั้น ๖ พันคันต่อวันและเป็นที่ชุมชน มีคนอยู่สัญจรอย่างแออัด สําหรับการขยายเส้นทาง
เส้น ๒๐๘๕ และ หมายเลข ๒๒๑ หนา้ที่ว่าการอ. เบญจลักษณ์ และตลาดชุมชน หน้าโรงเรียน
บ้านปุน จังหวัดศรีษะเกษนั้น กระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงพิจารณาตาม 
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หลักเกณฑ์แล้ว ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็จะขยายให้ ส่วนสะพานสายต่าง ๆนั้นกไ็ด้มีการจัดทําแผนงาน
เชื่อมโยงสะพานชุมชนให้ได้รับความสะดวกด้วยในการคมนาคม ขนส่งในจุดที่มีความเหมาะสมด้ว
สําหรับสะพานห้วยขะยุง บ้านกุดผักหนาม จังหวัดศรีสะเกษนั้นกรมทางหลวงชนบทได้รับคํา
ขอรับการสนับสนุนจากจ.ศรีษะเกษเมื่อปี ๒๕๕๔ แล้ว 
 จากนั้นที่ประชุม ฯได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุเรื่อง รับทราบรายงานประจําปี 
๒๕๕๓ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึงมีสมาชิก ฯอภิปรายให้ข้อสังเกตต่อการ
รายงานขององค์กรนี้อย่างกว้างขวางพร้อมตอบชี้แจงต่อข้อสังเกตในที่ประชุมได้เวลาพอสมควร
ประธานจึงได้ส่ังปิดประชุมในเวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา 
 
 
 


